

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ 1/2555
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน- 30 พฤษภาคม 2555
จัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	
1	นางสาวสิปปพรรณ โมสิกรัตน์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
2	นายวรุฒ วิกรมโรจนานันท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
	กรมธนารักษ์	
3	นางสาววิภาดา โนตา	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
4	นางสาววิไลวรรณ คีอสูงเนิน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักศึกษาปณ
5	นางลีลีนนำญ์ พระจันทร์ขาว	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
6	นายคงศักดิ์ พรพนาวรรณ	นักวิชาการศึกษาปณชำนาญการ สำนักศึกษาปณ
7	นายสมยศ จรรยา	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1
8	นายอุดมศักดิ์ ปัญญาโรจน์	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
	กรมบัญชีกลาง	
9	นางสาวอมรรัตน์ ราชการดี	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักกฎหมาย
10	นางพวงทิพย์ แสงจันทร์ผ่อง	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
11	นางสาวธีรนุช เลิศมงคลตระกูล	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
12	นางสาวนปภา อู่ติชาติ	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
13	นางยุภารัตน์ เนื่องจำนงค์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	กรมบัญชีกลาง (ต่อ)	
14	นายพงศ์เทพ พรศิริเจริญพันธ์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ
15	นางสาววิศรา ศรีสวัสดิ์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด
16	นางสาวนิชาภา ศาสนศาสตร์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
17	นางสาวกัญจน์อมล ศรีพิมพ์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์
	กรมศุลกากร	
18	นายมณฑิเยร จันทร	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
19	นายกมล สาระยัง	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสืบสวนและปราบปราม
20	นางรานี กางกรณ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
21	นางประนอม เขยชม	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
22	นางสาวทิพย์วรรณ ชีรานนท์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
23	นายสุทิน วงศ์รุ่งเรืองชัย	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักตรวจสอบอากร
24	นายเอกสิทธิ์ รัตนะ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
25	นายวิชัย วงศ์ภิรมย์รักษ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
26	นายพิฑูร ศรีอินทร์งาม	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
27	นางสาวราตรี สนามไชย	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
28	นางชวณพิศ วัฒนศิริธรรม	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสืบสวนและปราบปราม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	กรมสรรพสามิต	
29	นายพยุง บุญสมสุวรรณ	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
30	นายจิระนันท์ ใจห้าว	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
31	นายวิทยา พรหมโยธา	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
32	นางสุมาลี จอมขันเงิน	เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
33	นายเฉลิมศักดิ์ ภิรมย์ทอง	เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก สาขาแม่สอด
34	นายรัฐวุฒิ สายบุญมี	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
35	นายอภิศักดิ์ ศิริษา	นิติกรชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
36	นางวีรนุช ดำรงค์นาวิน	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
	กรมสรรพากร	
37	นางสาวพิมพ์อร ยิ้มประเสริฐ	นักวิชาการภาษีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
38	นางธันยพร คงทรัพย์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
39	สอ.กฤษฎา เหล่าบัวบาน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
40	นางสาวพรศิริ ศิรินพงศ์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
41	นายเกียรติชัย ล้อศรีพัฒน์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
42	นางศิวะพร เหมือนเสน	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
43	นางภาวสุทธิ์ พรหมคุณ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
44	นางสาวพรธมน แสนบุญ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
45	นายนิวัฒน์ บุรีนอก	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
46	นายสรายุธ สรรเพชชุดา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
47	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นางสาวปิยฉัตร รัตโนภาส	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ
48	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นางสาวภาวิณี บำรุงศรี	เศรษฐกรชำนาญการ สำนักบริหารระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
49	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายวิธีร์ พานิชวงศ์	เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายการคลัง
50	นายนรพัทธ์ อิศววัลลภ	เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน